

TÀI LIỆU THAM KHẢO SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 9/2021

I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

1.

ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ HUYỆN VĨNH THUẬN: HỌC TẬP TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI CỦA BÍ THƯ QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG – TỔNG TƯ LỆNH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYỄN GIÁP – “NGƯỜI ANH CẢ CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM”

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Thuận không chỉ “khắc cốt, ghi tâm”, tôn vinh những công lao to lớn, những cống hiến đặc biệt xuất sắc của “Người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam” - “Vị tướng huyền thoại của dân tộc” đã cùng với Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân lập nên những chiến công vang dội trong thế kỷ XX, làm rạng rỡ non sông, đất nước Việt Nam và Quân đội anh hùng. Mà còn ra sức thi đua lập thành tích bằng nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực để chào mừng sự kiện đặc biệt này.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của huyện Vĩnh Thuận. Đảng uỷ quân sự luôn quán triệt trong cán bộ chiến sỹ học tập nhân cách, đạo đức cách mạng tài năng quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để cùng nhau học tập và noi theo nhằm xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Mỗi cán bộ, chiến sỹ từ huyện đến Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn đều nhận thức sâu sắc tầm vóc, phẩm chất, năng lực của vị Đại tướng, Tổng Tư lệnh - Người Anh cả của quân đội. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có công lớn là lãnh đạo và xây dựng đội quân hùng mạnh, góp phần quyết định cùng toàn dân đánh thắng hai đế quốc xâm lược là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh của chiến dịch. Tài thao lược quân sự của ông đã được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ. Đó là chiến công “lùng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Thượng Tá Trần Văn Tươi, phó bí thư Đảng uỷ Ban chỉ huy quân sự Huyện cho biết: chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảng uỷ Ban chỉ huy quân sự đã phát động phong trào thi đua đặc biệt đó là phát huy truyền thống quê hương Vĩnh Thuận anh hùng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang ra sức học tập tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trước hết tăng cường tuyên truyền cuộc

đời, sự nghiệp và những công lao to lớn đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; những phẩm chất, đạo đức cách mạng cao đẹp người Tổng Tư lệnh trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân tự vệ bằng nhiều hình thức đa dạng, sâu rộng. Như thông qua giờ tuyên truyền phát loa tại trụ sở Ban chỉ huy quân sự, gửi đề cương tuyên truyền. Thứ hai là tham gia hội thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức. Tham gia thi trực tuyến tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Trung ương đoàn tổ chức. Quán triệt tinh thần học tập tấm gương của đại tướng nhằm khắc phục khó khăn để quyết tâm chống dịch, bệnh Covid-19. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Phong Đông khẳng định: cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương, đạo đức đại tướng Võ Nguyên Giáp là một bài học lớn để cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân tự vệ của Phong Đông ra sức học tập, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự huyện về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ban chỉ huy quân sự xã đã phối hợp chặt chẽ với công an xã, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19 xã ra quân trực các chốt kiểm soát, tuyên truyền để người dân thực hiện tốt chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ. Đặc biệt là tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội để mọi người dân yên tâm trong cuộc sống. Theo thượng tá Trần Văn Tươi, trong thời gian tới Đảng uỷ Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối quân sự, quốc phòng tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động tham gia các hoạt động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ huyện. Đồng thời khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khoá và chuyên đề 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, làm sâu sắc thêm truyền thống nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Thuận anh hùng; giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, coi đây là giải pháp nền tảng góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Thuận vững mạnh về chính trị. Xứng đáng với sự hi sinh đóng góp của đại tướng Võ Nguyên Giáp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, mang lại hoà bình, độc lập cho ngày hôm nay.

Võ Thanh Xuân – UVBTV, Trưởng BTG Huyện uỷ, Giám đốc TTCT Huyện

2. Sinh hoạt mẫu chuyện về Bác

VIỆC GÌ LÀM ĐƯỢC HÃY TỰ LÀM LẤY

Tháng 8 năm 1952 Bộ Quốc phòng mở hội nghị tổng kết chiến tranh du kích tại căn cứ địa Việt Bắc. Một buổi sáng như thường lệ, một chiến sỹ phục vụ hội nghị xách mấy ống tre đầy nước từ dưới suối đi lên cho chúng ta dùng. Tôi và

anh Hoàng đón lấy một ông tre bồng một ông già mặt quần đùi, áo mây ô, khăn mặt hoàng cỏ nhuộm màu lá cây đi lại gần hai chúng tôi.

Anh Hoàng ghé sát vào tai nói nhỏ.

Bác, Bác Hồ đấy!

- Chúng tôi chưa kịp chào Bác thì Bác hỏi.

- Nước xách lên cho các chú đánh răng, rửa mặt phải không? Không đợi chúng tôi trả lời, Bác nói!

- Không được thế! hai chú đang tuổi thanh niên, buổi sáng xuống suối rửa mặt tha hồ thoải mái, mà còn tập thể dục có hơn không?

- Cả hai chúng tôi đứng lặng người, Bác nói tiếp.

- Việc gì có thể làm được hãy tự làm lấy, đừng bắt chiến sĩ phục vụ vì mình mà các chú không chịu phụ thuộc, Bác đi rồi chúng tôi còn đứng nhìn theo và vô cùng thẫn thía lời nhắc nhở của Bác.

II. TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG

1. Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021)

2. Kỷ niệm 66 năm Ngày Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 – 10/9/2021)

3. Kỷ niệm 91 năm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2021)

4. Kỷ niệm 76 năm Ngày Nam Bộ Kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2021)

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG – CHÍNH QUYỀN THÁNG 8 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2021 (Chưa có)

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA HUYỆN TRONG THÁNG 8/2021

1. Ngày 02/8/2021, Đoàn công tác Huyện ủy Vĩnh Thuận do đồng chí Lê Trung Hồ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang huyện. Đồng chí Lê Trung Hồ đã biểu dương, khen ngợi tinh thần trách nhiệm và những thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; truyền thống quê hương Vĩnh Thuận anh hùng; truyền thống, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” triển khai quyết liệt, đồng bộ thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Thuận ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

2. Ngày 24/8/2021, UBND huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị trực tuyến với UBND các xã, thị trấn nghe và rút kinh nghiệm việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, phòng chống dịch bệnh đợt 1 vừa tổ chức vào ngày 21/8 vừa qua trên địa bàn huyện. Kết quả công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đợt

1 trên địa bàn huyện có 71.513/82626 trường hợp được lấy mẫu, tỷ lệ đạt 87% so kế hoạch, còn lại 13% không lấy được nguyên nhân do người già, trẻ em và không có mặt ở địa phương.

V. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN THỰC HIỆN NGHIÊM

- Công văn số 205-CV/HU ngày 02-8-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện thực hiện nghiêm túc, giảm số lượng người làm việc tại cơ quan và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức Chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, nêu gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch, phê phán những hành vi sai trái, những trường hợp vi phạm để răn đe; Yêu cầu các xã, thị trấn phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị và ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản, kịp thời động viên, hỗ trợ, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

- Công văn số 208-CV/HU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chỉ thị 16.

- Kế hoạch số 112-KH/UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận. Theo đó, việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc thực hiện theo 3 đợt: đợt 1 vào ngày 21/8/2021, đợt 2 ngày 28/8/2021, đợt 3 ngày 04/9/2021.

*** Tài liệu này do Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn từ các nguồn:**

- Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Cổng thông tin, điện tử huyện Vĩnh Thuận.
- Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Huyện ủy